

บรรณาธิการแถลง

ในเล่มนี้มีบทความที่น่าสนใจอยู่ 7 บทความ บทความแรกเป็นบทความเกี่ยวกับแนวโน้มของอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายถึงสถิติเกี่ยวกับข้อมูลทางอาชญากรรมที่ได้จากทางการ สถิติทางอาชญากรรมที่มีใช้เป็นการ และมติมหาชนเกี่ยวกับความยุติธรรมในเรื่องของอาชญากรรม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ย่อมจะมีประโยชน์ต่อการวางแผน การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผล เป็นอาทิ บทความที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนและการนำนโยบายการบริหารสาธารณสุขชนบทไปสู่การปฏิบัติ บทความที่สามเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองและพฤติกรรมการเมืองของไทย โดยผู้เขียนมีวัตถุประสงค์สองประการ ประการแรกก็คือการศึกษาประวัติความเป็นมาและแนวความคิดทางการเมืองของศาสนาพุทธและพราหมณ์ ซึ่งมีต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของแนวความคิดเกี่ยวกับเครือญาติ และประการที่สองก็คือการประเมินถึงผลกระทบของศาสนาพุทธที่มีต่อระบบการเมืองไทย และการรวมกลุ่มทางสังคม บทความที่สี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแหล่งน้ำของโครงการอีสานเขียว ซึ่งผู้เขียนมีข้อเสนอแนะว่า การสร้างเขื่อนหรือฝายน้ำล้นเป็นเรื่องที่ควรจะกำหนดนโยบายสนับสนุนให้แต่ละหน่วยราชการดำเนินการตามขีดความสามารถ และควรได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้นตามความเหมาะสมในแต่ละปี และสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ในภาคอีสานที่มีเครื่องจักรกลในการขุดดินจัดทำโครงการก่อสร้างระบบกลุ่มบ่อปลาประจำบ้านหรือบ่อปลาในนาข้าว นอกจากนี้ในบทความนี้ยังเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณ 500 ล้านบาทโดยต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปีให้แก่ 17 จังหวัดในภาคอีสานร่วมกับส่วนของราษฎรจ้างเหมาในการขุดบ่อปลา และท้ายสุดผู้เขียนได้เสนอให้มีการใช้งบประมาณของ กสช. เป็นเงินอุดหนุนเพื่อการขุดบ่อปลาประจำบ้านหรือ

บ่อปลาในนาข้าวต่อไป บทความที่ห้าเป็นบทความเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยผู้เขียนได้แบ่งการอธิบายออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้คือ การกล่าวถึงรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไป การวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ ปัญหาของรัฐวิสาหกิจ การประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ การเปรียบเทียบการเป็นเจ้าของกิจการโดยภาครัฐบาลและภาคเอกชน และการนำวิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บทความที่หกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยี ซึ่งผู้เขียนทั้งสองได้อธิบายถึงแนวความคิดของการประเมินเทคโนโลยี และได้อาศัยกรณีของแทนทาลัมเป็นกรณีศึกษาถึงการประเมินเทคโนโลยี ส่วน บทความสุดท้ายเป็นเรื่องของจุดอ่อนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ในการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารราชการ

สรุปก็คือบทความส่วนใหญ่ในเล่มนี้จะเป็นเรื่องของนโยบายสาธารณะที่สำคัญๆ และมีผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ

อุทัย เลาหวิเชียร